

## **KHU DU LỊCH - VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM**

Đồng Tháp với diện tích 3.377,0 km<sup>2</sup> nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, là một trong ba tỉnh của vùng Đồng Tháp Mười.

Vùng đất Đồng Tháp Mười ngày xưa nổi tiếng hoang vu với lùm bụi, tràm, đìa, bàu, với bạt ngàn đưng, lác, năng, sen, súng và lau, sậy,... Đây là giang sơn của các loài động vật hoang dại như: rắn, rùa, chuột ếch, chim muông, cua, cá sấu.

Giờ đây, khi về thăm Đồng Tháp, du khách như trở về với cội nguồn thiên nhiên bởi bầu không khí trong lành, mát mẻ của những cánh đồng lúa phì nhiêu và các khu điểm du lịch như : khu di tích cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, khu di tích Gò Tháp, di tích kiến trúc cổ Kiến An Cung, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Vườn quốc gia Tràm Chim, khu căn cứ Xẻo Quýt, Khu du lịch Gáo Giồng...

Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim là một mẫu chuẩn sinh thái đất ngập nước tiêu biểu của vùng Đồng Tháp Mười ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), được thành lập 29/12/1998 có diện tích tự nhiên 7.313 ha.

Đất ngập nước của Vườn Quốc gia Tràm Chim đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn tài nguyên thủy sản của các vùng lân cận như quý khách đã nhìn thấy trong khu trưng bày.

VQG có thảm thực vật phong phú với hơn 130 loài thực vật khác nhau, hệ chim nước đa dạng với 231 loài, 130 cá nước ngọt định danh, hơn 44 loài bò sát, lưỡng cư có trong 6 kiểu quần xã đặc trưng: Năng, Tràm, Sen súng, Mòm Móc, Lúa ma và Cỏ ống.

Ngày 02/02/2012, Vườn quốc gia Tràm Chim được Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận là khu Ramsar của thế giới. Đây là khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam và là khu Ramsar 2.000 của thế giới. Việc được công nhận là một vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu Ramsar) có ý nghĩa rất tốt đối với công tác bảo tồn thiên nhiên của VQG Tràm chim. Khẳng định các hệ sinh thái và tài nguyên đất ngập nước ở đây có tầm quan trọng quốc tế.

Đến Tràm Chim du khách sẽ được tham quan Nhà trưng bày trứng chim và cá nước ngọt được xây dựng và đưa vào hoạt động vào năm 2015 với diện tích trên 200 m<sup>2</sup>. Trong khu vực này có 52 bể kính trưng bày các loài cá đặc trưng và hiện hữu tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Du khách được xem phim tư liệu và sa bàn giới thiệu về Vườn Quốc gia Tràm Chim, tham quan cảnh quan sinh thái tự nhiên của vùng Đồng Tháp Mười thu

nhỏ trên phương tiện Xuồng kéo gỗ (một mô hình đặc trưng tiêu biểu tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, hay còn gọi là Du thuyền Miền tây). Trên tuyến tham quan, du khách sẽ bắt gặp các loài chim, cò quý hiếm cùng vẻ đẹp từ cánh đồng cỏ năng, hoa sen, súng và rừng tràm bạt ngàn, tạo nên cảnh sắc vô cùng sinh động.

Đến Vườn Quốc gia Tràm Chim du khách sẽ được trải nghiệm các tour đặc sắc của vùng Đồng Tháp Mười như: Bình minh Tràm Chim 02 giờ, Bình minh và Hoàng hôn Tràm Chim 02 ngày 01 đêm, tour chụp hình chim, mùa nước nổi, hoàng đầu ấn (tùy theo điều kiện tự nhiên hằng năm).

Hiện nay các hình thức trải nghiệm tại các điểm du lịch sinh thái miền Tây đang ngày càng phát triển. Nhằm bắt được thị hiếu của du khách Khu Du lịch Tràm Chim đã xây dựng các chương trình tham quan, trải nghiệm với nhiều hoạt động hấp dẫn.